



ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการวันนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ  
เพื่อเข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

เนื่องจาก คณะกรรมการสรรหาวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระเร่งด่วน จึงขอเปลี่ยนแปลงวันนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู จากเดิมวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นวันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณบุญเรียง ขจรศิลป์)

ประธานกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กำหนดการดำเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วัน เดือน ปี	ขั้นตอนการดำเนินการ	สถานที่
วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.	ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู ครั้งที่ ๑ - พิจารณารายละเอียดวิธีการดำเนินการสรรหา	ห้องประชุม ๔๘๐๑ อาคาร เรียนและอำนวยการ ชั้น ๘
วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.	ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู ครั้งที่ ๒ - พิจารณาร่างประกาศเรื่อง แนวทาง วิธีการและ หลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาคณบดีวิทยาลัย การฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - พิจารณาแบบฟอร์มการสมัคร/การเสนอชื่อ และ แบบฟอร์มกรอกประวัติฯ	ห้องประชุม ๔๘๐๑ อาคาร เรียนและอำนวยการ ชั้น ๘
วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน - วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง แนวทาง วิธีการและ หลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาคณบดีวิทยาลัย การฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	- เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.pnru.ac.th - หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย - ศูนย์ข้อมูลและบริการ - e-document
วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม - วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	- ผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อรับแบบฟอร์มการสมัคร/เสนอ ชื่อ พร้อมแบบฟอร์มกรอกประวัติฯ หรือดาวน์โหลด แบบฟอร์มจาก www.pnru.ac.th - ผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อส่งแบบฟอร์มการสมัคร/แบบ เสนอชื่อ พร้อมแบบฟอร์มกรอกประวัติฯ (พร้อมแบบ ยินยอมรับการสรรหา)	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารเรียนและอำนวยการ ชั้น ๘
วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๓๐ น.	ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู ครั้งที่ ๓ - ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ตรวจสอบ คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อรวบรวมส่งคณะกรรมการสรรหา กลั่นกรอง - พิจารณากลั่นกรองผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อตาม คุณสมบัติที่กำหนดตามประกาศเรื่อง แนวทาง วิธีการ และหลักเกณฑ์การพิจารณาในการสรรหาคณบดี วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	ห้องประชุม ๔๘๐๑ อาคาร เรียนและอำนวยการ ชั้น ๘
วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	- ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติที่ กำหนดตามประกาศ เรื่องแนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์ การพิจารณาในการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	- เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.pnru.ac.th - หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย - ศูนย์ข้อมูลและบริการ - e-document

วัน เดือน ปี	ขั้นตอนการดำเนินการ	สถานที่
วันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม - วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	<p>- ให้ผู้ที่ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติที่กำหนดตามประกาศฯ จัดเตรียมแบบประวัติอย่างละเอียด พร้อมวิสัยทัศน์การบริหารงาน ไม่เกิน ๑๕ หน้า จำนวน ๖ ชุด โดยนำส่งที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารเรียนและอำนวยการ ชั้น ๘ ภายในเวลาราชการ</p>	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารเรียนและอำนวยการ ชั้น ๘
วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.	<p>- คณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาข้อคำถามผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู</p> <p>- ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการพิจารณา กลั่นกรองคุณสมบัติ นำเสนอวิสัยทัศน์ต่อประชาคม และตอบคำถามคณะกรรมการสรรหาฯ (เวลานำเสนอ ๑๕ นาที และตอบคำถาม ๑๕ นาที)</p> <p>- คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนหย่อนบัตรความนิยม ในวันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยหย่อนบัตรความนิยมที่ห้องประชุมกิจจาทร ๑ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการนำเสนอวิสัยทัศน์จนเสร็จสิ้นการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับสุดท้าย</p> <p>ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู</p> <p>- พิจารณาคัดเลือกคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู เพื่อเตรียมนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย</p>	- ห้องประชุมกิจจาทร ๑
วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗	ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู นำเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง	ห้องประชุมสมันตเนตร อาคารเรียนและอำนวยการ ชั้น ๘